
 

FW: Fundur/Byggðakvóti

Til : Bragi Freyr Kristbjörnsson <bragi@fjallabyggd.is>

Frá : Sigríður Ingvarsdóttir <sigga@fjallabyggd.is>

Heiti : FW: Fundur/Byggðakvóti

Málsnúmer : 2212033

Málsaðili : Matvælaráðuneyti

Skráð dags : 09.01.2023 08:27:28

Höfundur : Sigríður Ingvarsdóttir

From: Reynir Karlsson <juliasi62@simnet.is>  
Sent: miðvikudagur, 4. janúar 2023 20:01 
To: Sigríður Ingvarsdóttir <sigga@fjallabyggd.is> 
Cc: Guðjón M Ólafsson <gudjon.olafsson@fjallabyggd.is> 
Subject: Fundur/Byggðakvóti

 

Sæl Sigríður.

Takk fyrir samtalið í dag.

 

Ég undirritaður legg eftirfarandi til varðandi sérreglur á byggðakvóta í Fjallabyggð:

 

Heimilt verði að landa fisk á fiskmarkað í Fjallabyggð1. 
Fiskvinnsla, fyrir utan grásleppuverkun, hefur því miður ekki verið stunduð með markvissum 
hætti á liðnu ári

1. 

Aðeins einn aðili í sveitarfélaginu hefur verið til í að taka takmarkað magn af fiski, á 
markaðsverði, til vinnslu á harðfisk. Hinsvegar er einungis verið að tala um fisk sem er undir 
2 kg. Hvað á þá að gera við fisk sem er yfir 2 kg., sem er mikill meirihluti aflans?

2. 

Engin útgerð getur búið við þá óvissu að geta ekki komið afurðum sínum í verð og þá er verið 
að tala um verð sem verið er að greiða á mörkuðum.

3. 

Þá bendi ég á að 8. gr. reglugerðar nr. 1370/2022 hefur ekki verið virt. Það sem mér og öðrum 
hefur verið boðið, að undanskilildum smáfiski, hefur ekki náð viðmiðunarverðum 
Verðlagsstofu skiptaverðs.

4. 

Strandveiðiafli teljist til byggðakvóta.5. 

 

Hámarkskvóti á hvert skip verði 50 tonn2. 

 

Einnig óska ég eftir því að „fiskverkendur“í Fjallabyggð verði krafnir svara,hvort þeir ætli að taka 
á móti bolfisk til vinnslu eða ekki.
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Kær kveðja

Reynir Karlsson,Júlía SI-62

 


